

เภัชชมहितล จับมือ โตโยต้า ร่วมพลังจิตอาสาปลูกป่าชายเลน



18 มีนาคม 2555

บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์พิสมัย กุลกาญจนธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรและครอบครัว จำนวน 45 คน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลน ภายใต้กิจกรรม “เฉลิมชนม 84 พรรษา 8 มีนาคมทศกัณฐ์ โตโยต้าปลูกป่าชายเลน ปีที่ 8” โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณเสด็จฯ เป็นประธานเปิดงานพร้อมร่วมกับคณะผู้บริหาร บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด คณะอาสาสมัคร “Toyota Eco Network” เครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” กว่า 5,000 คน ทำการปลูกพันธุ์ไม้ชายเลนจำนวน 8 หมื่นต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “Toyota Eco Network” เครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ในความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กรมพลศึกษา ทหารบก และ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) สำนักงานประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนปากแม่น้ำผืนสุดท้ายของภาคกลาง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยให้แกสัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน และเพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครจากภาคส่วนต่างๆ อาชีพ พลังงาน โตโยต้า และครอบครัว ตัวแทนบริษัทในเครือกลุ่มสมาชิก Toyota CSR Facebook และ e-toyota club ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสร่วมแสดงพลังในการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตลอดจนเป็นกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวิมลสุชัยสิทธิพิศุขย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดพื้นที่เฉพาะให้สำหรับพวกเราชาวเภสัชชมहितล ได้ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยโดยภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรม walk rally , การรวมแปลอักษรโดยกลุ่มจิตอาสาเป็นคำว่า “WE LOVE THE KING” หลังจากกิจกรรมปลูกป่าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญคือการร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้นเป็นการเติมพลังให้กับเหล่าอาสาสมัครจิตอาสาทุกคน โดยทางบริษัท โตโยต้าฯ ได้จัดชุดอาหารจากร้านอาหารชื่อดังหลายแห่งมาให้บริการด้วย ซึ่งนอกจากทุกคนจะได้รับอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำแล้ว ยังมีศิลปินชื่อดัง อาทิ เบนชลาทิศ, บ๊อด โมเดิร์นด็อก , แคลอรี่ส์ บูลา , บลาที่มาร่วมขับขานบทเพลงอันแสนไพเราะและมอบความสุขให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

เรียกได้ว่าเป็นการปิดท้ายกิจกรรมด้วยความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณข้อมูลจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด